

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH

Số: 1159/BĐTPT-QLĐT.

V/v: Đề nghị kiểm tra một số cột đèn chiếu sáng không hoạt động đoạn từ Vòng xoay Tố Hữu đến đường Võ Chí Công và Nhiều cây xanh trồng trên đường Tố Hữu chết khô do người dân phản ánh trên Hue-s

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Kính gửi: Ban QLDA đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (Ban QLDA) nhận được phản ánh của người dân tại trang Hue - s có 02 nội dung: “Nhiều cây xanh trồng trên đường Tố Hữu chết khô không có nổi một cái lá gây phản cảm, làm mất đi hình ảnh của Thành phố xanh sạch đẹp và Không có điện chiếu sáng mấy tháng nay tại cuối đường Tố Hữu dễ gây tai nạn giao thông, ảnh gửi kèm được chụp ngày 19/6/2024”.

Qua kiểm tra hiện trường, Ban QLDA nhận thấy nội dung phản ánh của người dân là có cơ sở, việc có nhiều vị trí cột đèn chiếu sáng tại đoạn tuyến nối từ Vòng xuyên đường Tố Hữu đến giao với đường Võ Chí Công không hoạt động vào lúc trời tối, có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông và Cây xanh bị chết trên đường Tố Hữu trước trường THCS Nguyễn Tri Phương mà chưa được kiểm tra, thay thế kịp thời sẽ gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị của tuyến đường trục chính Khu đô thị mới An Vân Dương. Đồng thời, vào tháng 10/2019, Ban QLDA đã bàn giao mặt bằng cho Quý Ban để tổ chức thi công chỉnh trang thuộc Gói thầu số 26 (HU-CW05): Cây xanh, vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng các trục sinh thái Khu đô thị An Vân Dương - Tiểu dự án Thừa Thiên Huế, nên việc sửa chữa, thay thế, đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng vào ban đêm và thi công trồng cây xanh do Quý Ban đảm trách.

Do vậy, để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông trong sinh hoạt hàng ngày của người dân tại Khu đô thị An Vân Dương, Ban QLDA kính đề nghị Quý Ban chỉ đạo các đơn vị thi công liên quan kiểm tra, xử lý nội dung trên và phản hồi thông tin cho Ban QLDA trước ngày 28/6/2024 để Ban QLDA có cơ sở theo dõi, trả lời cho người dân theo quy định.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT; P.QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trần Nhật Tuấn

HÌNH ẢNH ĐIỂN HÌNH CÂY CHẾT DO NGƯỜI DÂN PHẢN ÁNH



HÌNH ẢNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG ĐOẠN CUỐI TUYẾN TỐ HỮU

